

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-07-2018

Số: 15573

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Đơn vị: Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu

Địa chỉ trụ sở chính : Số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ theo Thông tư số :52/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán .

Căn cứ vào Công văn số 816/SGDHN-QLNY ngày 25/5/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình và Công bố Thông tin

Công ty Cổ phần TM & DV Dầu khí Vũng Tàu xin giải trình với quý Sở Giao dịch Chứng khoán về các ý kiến của công ty kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty như sau :

A – Ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc xử lý khoản hàng tồn kho bị thiếu:

Theo Báo cáo kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã trình bày vấn đề cần nhấn mạnh về việc Công ty chưa thực hiện việc xử lý khoản hàng tồn kho bị thiếu số tiền: 4.180.611.373 VND, đây là khoản chênh lệch thiếu do kiểm kê gas lũy kể từ các năm về trước đến nay, nguyên nhân khách quan do:

- Hao hụt nhập hàng từ tàu lên bồn chứa, từ bồn chứa bơm đến xe bồn, xe tải chuyên đi giao các trạm chiết từ những năm về trước.
- Do các năm từ 2011 - 2016 Công ty chưa có Hội đồng Quản trị, nên chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên. Từ năm 2018 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, ủy quyền quyết định cho Hội đồng Quản trị xử lý vấn đề này. Do đó vấn đề hàng tồn kho sẽ được xử lý triệt để trong năm 2018.

B – Ý kiến kiểm toán nhấn mạnh:

Ngoài ra, tại Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Kiểm toán viên đã trình bày về một số vấn đề cần nhấn mạnh, Công ty xin giải trình như sau:

1- Quyền sử dụng đất của Công ty :

Công ty đang có sự tranh chấp đối với Quyền sử dụng đất của Công ty tại số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. với cá nhân là bà Châu Mỹ Lang.

Hiện nay tranh chấp này vẫn chưa được giải quyết xong. Giá trị Quyền sử dụng đất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 932.560.000 VND (Quyền sử dụng đất tại số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không thời hạn sử dụng nên Công ty không trích khấu hao).



Trong thời gian tới, Công ty sẽ sớm giải quyết các tranh chấp trên.

2- Tỷ lệ trên Tổng doanh thu của chi phí hoa hồng và chiết khấu trong năm của công ty thấp hơn nhiều so với những năm trước

Từ những năm về trước do chính sách bán hàng không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến chi phí hoa hồng, chi phí chiết khấu quá cao điều đó dẫn đến sự mất cân đối trên báo cáo lợi nhuận và hệ lụy là kết quả hoạt động kinh doanh bị lỗ. Hiện nay với sự quản lý rõ ràng, phân tích đúng đắn của Ban Tổng Giám đốc đã góp phần giảm được chi phí trên, nhưng vẫn đảm bảo doanh thu và khách hàng tăng trưởng.

3- Về khả năng hoạt động liên tục :

Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 Công ty đang lỗ lũy kế và có các khoản nợ ngắn hạn vượt hơn tài sản ngắn hạn. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty nên Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến đề lưu ý người đọc Báo cáo kiểm toán.

Tuy nhiên, Công ty tin rằng, với sự quản lý đúng đắn trong thời gian tới, Công ty sẽ có khả năng tạo ra nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, duy trì sự hoạt động liên tục của Công ty.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu về ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho kỳ kết toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty.

Trân trọng!

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN
KIỂM TOÁN ĐẤT VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Nam Hải

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Ninh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PKT, HCNS